



## คู่มือการขอจัดตั้งวัดคาทอลิก

### หมวดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคริสตศาสนิกชน โดยให้คำนิยาม “วัดคาทอลิก” หมายความว่า วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย และกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการศรัทธาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และผู้แทนกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน และอธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวัดคาทอลิก โดยมีกรมการศาสนา ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

การพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกจากมิชซัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(๑) สถานที่ขอจัดตั้งวัดคาทอลิก เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พำนักของบาทหลวง และเพื่อการประกอบศาสนกิจอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ

(๒) ตั้งอยู่ห่างจากวัดคาทอลิกอื่นโดยรอบ มีระยะไม่น้อยกว่าสี่สิบลิโลเมตร

(๓) มีบาทหลวงพำนักอยู่ที่วัดคาทอลิกเป็นประจำ

(๔) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีคริสตศาสนิกชนอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน

(๕) มีเหตุผลที่จะสนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดคาทอลิกแล้วจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมจากประชาชน

ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสภาพแห่งท้องที่ มิชซังที่ขอจัดตั้งวัดคาทอลิกจะขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตาม (๒) หรือ (๔) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการจัดตั้งวัดคาทอลิกนั้นประกอบคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกด้วย

### หมวดสถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ส่วนกลาง : กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เลขที่ ๑๐ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๒

ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๔

เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด และเวลาพักกลางวัน ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.)

เว็บไซต์ : [www.dra.go.th/site/Roman-Catholic](http://www.dra.go.th/site/Roman-Catholic) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานจัดตั้งวัดคาทอลิก ดาวนโหลดเอกสารคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก และการยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวดขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>การรับและตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>๑) มิชซังยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคำขอ ณ กลุ่มศาสนสถานและทะเบียน กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา</p> <p>๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ</p> <p>๓) มิชซังดำเนินการแก้ไขหากคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสาร กรณีสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ทันที ให้มิชซังแก้ไขหรือยื่นเอกสารให้ครบถ้วน กรณีไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้มิชซังดำเนินการแก้ไขภายในเวลา ๓๐ วัน</p> <p>๔) ออกใบรับให้แก่มิชซัง เมื่อคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๕) พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคำขอให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอครบถ้วน</p>	<p>ภายใน ๓ วันทำการ</p> <p>ภายใน ๓๐ วันทำการ</p> <p>ภายใน ๑ วันทำการ</p> <p>ภายใน ๔๕ วันทำการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ กลุ่มศาสนสถาน และทะเบียน กองศาสนูปถัมภ์</p>
๒	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>๑) คณะกรรมการพิจารณาถ้อยคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก พิจารณาคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ</p> <p>๒) กรณีเห็นชอบให้จัดตั้ง ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา</p>	<p>ภายใน ๑ วันทำการ</p> <p>ภายใน ๗ วันทำการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ กลุ่มศาสนสถาน และทะเบียน กองศาสนูปถัมภ์</p>

	๓) คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งวัดคาทอลิก	ภายใน ๗ วันทำการ	
๓	<b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศจัดตั้งวัดคาทอลิกในราชกิจจานุเบกษา	ภายใน ๑๕ วันทำการ	เจ้าหน้าที่ กลุ่มศาสนสถาน และทะเบียน กองศาสนูปถัมภ์

หมวดรายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	หน่วยงานภาครัฐผู้ออก เอกสาร
๑	แบบคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก (แบบ คท. ๑) (ฉบับจริง ๑ ฉบับ)	กรมการศาสนา กองศาสนูปถัมภ์
๒	แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่ขอจัดตั้งวัดคาทอลิก วัดคาทอลิกและสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ และเส้นทางคมนาคม โดยสังเขป (๑ ฉบับ)	ไม่มีหน่วยงานเจ้าของ เอกสาร
๓	แผนผังแสดงเขตที่ดิน จำนวนเนื้อที่ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ภายในที่ดิน (๑ ฉบับ)	ไม่มีหน่วยงานเจ้าของ เอกสาร
๔	เอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดินที่จะใช้สร้างวัดคาทอลิก (เอกสาร สิทธิ์ที่ดิน และเอกสารอนุญาตให้ใช้ที่ดินก่อสร้างวัดคาทอลิก) (สำเนา ๑ ฉบับ)	กระทรวง มหาดไทย กรมที่ดิน สำนักงานที่ดิน
๕	สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (สำเนา ๑ ฉบับ)	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในท้องถิ่น

หมวดค่าธรรมเนียม (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

หมวดช่องทางการร้องเรียน

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน
1.	กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เลขที่ 10 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์. 0 2209 3706 โทรสาร. 0 2209 3724
2.	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 4 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2209 3561 - 62
3.	สายด่วนวัฒนธรรม 1765
4.	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / <a href="http://www.1111.go.th">www.1111.go.th</a> / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 1030
5.	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - <a href="http://www.pacc.go.th">www.pacc.go.th</a> / <a href="https://www.facebook.com/PACC.GO.TH">www.facebook.com/PACC.GO.TH</a>

หมวดแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	ขนาดไฟล์เอกสาร
1	แบบคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก (แบบ คท. ๑)	